

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อยู่ที่ 31.35 มองกรอบเคลื่อนไหว 31.25-31.40

* บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.35 ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ

* ดीलเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 31.25 แนวต้านที่ 31.40

* น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ จะช่วยบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ 4 แสนรายที่อยู่ในระบบภาษีของกรมสรรพากร ที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน เพราะค่าแรงจ้างแรงงานเป็นต้นทุน 30% ของต้นทุนการดำเนินการทั้งหมด

* นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวในปี 61 คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลควรเข้ามาดูแลไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป โดยปี 60 พบว่าการส่งออกข้าวไทยทำสถิติส่งออกปริมาณสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ จำนวน 11.63 ล้านตัน มูลค่า 1.73 แสนล้านบาท แต่จากผลกระทบของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณ 9% ทำให้รายได้เงินบาทจากการส่งออกข้าวหายไป 1 หมื่นล้านบาท

* ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 1.25 – 1.50% ตามการคาดการณ์ของตลาด ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีี้และทรงตัวที่อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย 2% ของเฟดในระยะกลาง กระตุ้นความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับเพิ่มขึ้นภายใต้การนำของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งตลาดคาดหมายว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนมี.ค.นี้

* ขณะที่การแถลงนโยบายประจำปีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด

* บัญชีต่างประเทศ ดीलเลอร์ระบุว่า ยังเป็นบัญชีทั่วไปในสหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลขพีเอ็มไอ ตัวเลขผู้ซื้อปรับตัวการว่างงาน และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ม.ค.

* เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,048.36 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้